

**จังหวัดลำปาง สานต่อนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ เปิดตลาด "ประชารัฐรักสามัคคี"**  
**เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าของดีของชุมชน สร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรประชาชนระดับฐานราก**

จังหวัดลำปาง โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลำปาง จำกัด บูรณาการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง, สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง, บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง และหลายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง เดินหน้าสานต่อขับเคลื่อนกิจกรรม สนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรประชาชนในระดับฐานราก ร่วมกันทำการเปิดพื้นที่จัดตั้งแผงลอยจำหน่ายสินค้าของดีของชุมชน ในชื่อ "ตลาดประชารัฐรักสามัคคีลำปาง" ซึ่งได้มีการเปิดแผงนำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ที่บริเวณพื้นที่ด้านหน้าได้ขยายอาคารห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดตลาดนัด "ประชารัฐรักสามัคคีลำปาง" อย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก มีสื่อมวลชนจากสื่อทุกแขนง ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมถึงนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่จำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด พร้อมกับร่วมกันเยี่ยมชมเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามที่ต้องการ ซึ่งล้วนเป็นสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับคุณภาพ ที่ได้มีเกษตรกรผู้ผลิต และกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจของชุมชนต่างๆ ในจังหวัดลำปางนำมาจัดวางจำหน่าย

สำหรับการจัดตั้งตลาดนัด "ประชารัฐรักสามัคคีลำปาง" ดังกล่าว จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ต้องการจะให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกรประชาชนในระดับรากหญ้า ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการอาชีพทางการเกษตร โดยการดำเนินการมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนระดับรากหญ้า ได้มีแหล่งสถานที่ในการวางผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายสินค้าได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มผู้ผลิตรากหญ้าสามารถกำหนดราคาจำหน่ายสินค้าได้ด้วยตนเองในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการของ จ.ลำปาง เปิดโอกาสให้นำสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน ทั้งสินค้าแปรรูปอุปโภค บริโภค และสินค้าหัตถอุตสาหกรรม ที่เป็นงานประเพณีฝีมือมีความโดดเด่นเฉพาะของแต่ละชุมชนในท้องที่ นำเข้าสู่ตลาดทำการเปิดตัวให้เป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนทั่วไป และเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ตลาด รู้จักที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ เพื่อจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า ช่วยขยายช่องทางทางการตลาดและบริการ ซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น รองรับกับตลาดภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน

โดยการจำหน่ายสินค้าภายในตลาดนัด "ประชารัฐรักสามัคคีลำปาง" แห่งนี้ ทางหน่วยงานเจ้าภาพที่เกี่ยวข้องได้มีการเปิดบูธแผงลอยกว่า ๓๐ แผง นำเกษตรกรผู้ผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง และอำเภอใกล้เคียง จำนวนกว่า ๒๐ กลุ่ม นำผลิตภัณฑ์สินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายหลายชนิดในราคาถูกลงกว่าท้องตลาดทั่วไป ทั้งสินค้าอาหารเกษตรแปรรูป สินค้าอาหารแห้ง พืชผักผลไม้สด สินค้าผลิตภัณฑ์จากข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ไม่ใช่อาหาร เช่น เครื่องสำอาง ยาสมุนไพร นอกจากนี้ยังได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าหัตถอุตสาหกรรม ทั้งสินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องประดับ สิ่งของตกแต่ง และของที่ระลึก เป็นต้น

ทั้งนี้ สำหรับตลาดนัด "ประชารัฐรักสามัคคีลำปาง" ถือเป็นอีกหนึ่งตลาดนัดชุมชนของจังหวัดลำปาง ที่ได้จัดตั้งขึ้น ภายใต้สโลแกน "คนลำปางไม่ทิ้งกัน" เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ และไม่มีสถานที่ในการวางจำหน่ายสินค้า รวมทั้งยังเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาถูก ตลอดจนยังเพื่อเป็นสถานที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวชมพื้นที่ภายในจังหวัดลำปางอีกด้วย โดยทางตลาดฯ จะทำการเปิดแผงจำหน่ายสินค้าในช่วงระหว่างเวลาตั้งแต่ ๑๐.๐๐ ถึง ๑๙.๓๐ น. เป็นประจำทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ